

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số : 383/2008/HSST
Ngày: 13/5/2008

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Vũ Phi Long.
- Các Hội thẩm nhân dân:
 1. Ông Trần Ngọc Qui.
 2. Bà Phan Thị Anh Thư.

- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa : Ông Vũ Văn Thắng - Cán bộ
Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên tòa theo ủy quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Đỗ Ngọc
Oánh- Kiểm sát viên

Ngày 13 tháng 05 năm 2008 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 385/2008/HSST ngày
24/04/2008 đối với các bị cáo :

Nguyễn Quốc Quân (tên gọi khác là Chu Cảnh Lâm, Lê Trung,
Anh Tuấn, Ly Seng) sinh năm 1953 tại Hà Nội; trú tại: 8276, Oakbark, Ct
ElkGrove CA 95758, Hoa Kỳ; dân tộc kinh (Việt Nam); quốc tịch Hoa Kỳ;
nghề nghiệp : lập trình viên; trình độ văn hóa: Tiến sĩ toán học; con ông vô
danh và bà Nguyễn Thị Nhu (chết), có vợ là Ngô Mai Hương và 2 con (lớn
16 tuổi, nhỏ 15 tuổi) : Chưa có tiền án, tiền sự.

Bị bắt giam ngày 17/11/2007 (có mặt).

Nguyễn Hải, (tên gọi khác là Khunmi Somsak, Nguyễn Quang
Phục, Nguyễn Quốc Hải) sinh năm 1951 tại Khánh Hòa; trú tại : 72 Moo
10 Tambol- Nong Khon A Muang Ubon Ratchathani- Thái Lan; địa chỉ tại
Việt Nam trước khi trốn đi nước ngoài: Thị trấn Ninh Hòa, Huyện Ninh
Hòa, Tỉnh Khánh Hòa; dân tộc kinh; quốc tịch Việt Nam; trình độ văn hoá:
biết đọc biết viết; nghề nghiệp: lái xe; con ông Nguyễn Hộ (chết) và bà

Dương Thị Sỹ (chết). Trước khi trốn đi nước ngoài sống như vợ chồng với Huỳnh Thị Xuân và 1 con 30 tuổi, khi trốn qua Thái Lan lấy vợ khác là Chantha Khantinat và có 4 con (lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi). Chưa có tiền án, tiền sự.

Bị bắt giam ngày 17/11/2007 (có mặt).

Nguyễn Thế Vũ sinh năm 1977 tại Bình Thuận; trú tại 547/3 Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, Tp. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận; tạm trú tại 84/139B Tôn Thất Hiệp phường 13 quận 11 Tp. Hồ Chí Minh; dân tộc kinh, quốc tịch Việt Nam; trình độ văn hóa 12/12; nghề nghiệp nhân viên công ty TNHH New Toyo Palppy; con ông Nguyễn Thế Kỷ và bà Nguyễn Thị Mùi; có vợ chưa có con. Chưa có tiền án, tiền sự.

Bị bắt giam ngày 17/11/2007 (có mặt)

Người bào chữa:

- Ông Phạm Quốc Hưng (Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh) và Ông Trần Vũ Hải (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Quân.

- Ông Trần Vũ Hải (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hải.

- Ông Nguyễn Đăng Trường (Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thế Vũ.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án :

- Nguyễn Thế Kỷ trú tại 547/3 Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, Tp. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận (có mặt)

- Nguyễn Thiên Hưng trú tại 547/3 Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, Tp. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận (có mặt)

- Nguyễn Viết Trung, trú tại 547/3 Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, Tp. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận (có mặt)

- Nguyễn Thiên Vương trú tại 547/3 Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, Tp. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

NHẬN THẤY

Các bị cáo Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hải, Nguyễn Thế Vũ bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về hành vi phạm tội như sau :

Năm 1980, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn thành lập đảng Việt Tân có mục đích "tiến hành các hoạt động vũ trang, hũng bố, phá hoại an ninh

chính trị tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân trong cả nước, xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam, lập lại chế độ Việt Nam cộng hòa..."

Hoàng Cơ Minh đã tuyển mộ được 200 quân được vũ trang súng AK, M16, M 79, B 40, 41..., lập căn cứ tại vùng rừng núi Udon Thái Lan làm bàn đạp xâm nhập vào Việt Nam khủng bố, phá hoại. Chúng đã tổ chức nhiều lần xâm nhập vào Việt Nam bằng đường bộ, đáng chú ý là cuộc hành quân ngày 15/05/1986 gọi là "Đông tiến 1" do Dương Văn Tư (tự phong thiếu tướng) dẫn 51 quân xâm nhập vào Việt Nam nhưng đã bị quân dân Lào tiêu diệt 42 tên, bắt sống 9 tên.

Hơn 1 năm sau đó, ngày 7/07/1987 Hoàng Cơ Minh trực tiếp tổ chức xâm nhập vào Việt Nam với tên gọi "Đông tiến 2" có 3 "quyết đoàn" gồm 150 tên xuất phát từ căn cứ Udon Thái Lan vào biên giới (Lào để về Việt Nam, cuộc hành quân này của bọn Hoàng Cơ Minh đã thể hiện bản chất khủng bố, phá hoại của tổ chức này, đi đến đâu chúng cũng giết người, cướp tài sản, đốt nhà ... tuy nhiên tổ chức này đã bị phát hiện và tiêu diệt 58 tên (trong đó có Hoàng Cơ Minh) và bị bắt sống 77 tên, số còn lại chạy thoát về Thái Lan. Tòa án nhân dân tối cao đã xét xử sơ chung thẩm (tại Tp. Hồ Chí Minh) 77 tên này vào tháng 11/1988. Tham gia "Đông tiến 2" có bị cáo Nguyễn Hải có chức danh "Tâm đoàn trưởng" do bị bệnh nên lạc đường khi xâm nhập vào Việt Nam, nên quay lại Thái Lan và có nhiệm vụ tìm hiểu thu thập lại các tên còn sống sót và tiếp tục những hành vi phạm pháp sau này.

Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Quốc Quân có nhiệm vụ soạn thảo các phần mềm tin học kinh doanh, gây tài chính cho tổ chức khủng bố Việt Tân có thêm điều kiện mua sắm trang bị vũ khí cho đồng bọn thực hiện các cuộc cướp phá khủng bố nói trên.

Mặc dù đã bị phát hiện và tiêu diệt nhiều quân trong bất cứ cuộc xâm nhập nào nhưng bọn phản động đảng Việt Tân vẫn ngoan cố tổ chức thêm 1 cuộc xâm nhập nữa mang tên "Đông tiến 3" với 67 tên có vũ trang đầy đủ nhưng cũng như các lần trước, số quân khủng bố này vào được đất nước Lào thì bị phát hiện và bị tiêu diệt 29 tên, bị bắt sống 38 tên. Tòa án nhân dân tối cao đã xét xử sơ chung thẩm (tại Hà Nội) đối với nhóm tội phạm này.

44/ Từ năm 1989 đến nay, mặc dù Hoàng Cơ Minh và 1 số tên cầm đầu đã bị tiêu diệt hoặc bị xét xử trước pháp luật nhưng bọn đầu sỏ còn lại của tổ chức khủng bố Việt Tân vẫn tiếp tục hoạt động, móc nối tuyển mộ để phát triển lực lượng, dùng mọi biện pháp, thủ đoạn chống phá Nhà nước Việt

Nam, chúng thành lập nhiều tổ chức ngoại vi ở một số nước khác để khuếch trương thanh thế. ---

Tháng 8/2006 tổ chức khủng bố Việt Tân hình thành thêm nhóm "sang sông"- thực chất là chiến dịch "Đông Tiến 7" - và nhóm "liên minh dân tộc" với ý đồ đưa người về Việt Nam hoạt động khủng bố.

Để tiến hành kế hoạch "sang sông", từng bước công khai hóa tổ chức khủng bố Việt Tân, từ tháng 3 đến tháng 11/2007, Nguyễn Kim (chủ tịch Việt Tân) đã chỉ đạo Nguyễn Hải 4 lần về Việt Nam để khảo sát, thiết lập tuyến đường bí mật xâm nhập vào Việt Nam, móc nối cơ sở, tán phát truyền đơn, thuê nhà tìm địa điểm ẩn náu cho đồng bọn Việt Tân.

Đồng thời, tổ chức khủng bố Việt Tân đã cử Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon tìm cách về Việt Nam (có tên về bằng đường công khai, có tên xâm nhập bất hợp pháp) để gặp gỡ, động viên khuyến khích đồng bọn trong nước tiến hành làm, tán phát truyền đơn của tổ chức khủng bố Việt Tân có nội dung kích động biểu tình, kêu gọi tẩy chay bầu cử QH khóa XII, phá rối an ninh, bạo loạn nhằm gây hoang mang, uy hiếp tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân. Nguyễn Quốc Quân trực tiếp soạn thảo truyền đơn để đồng bọn là Nguyễn Đức Thuận chuyển về nước nhận in, tán phát... Từ tháng 9/2007, Nguyễn Thế Vũ được lệnh của Nguyễn Đức Thuận tổ chức đón tiếp các thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân tại Việt Nam như Nguyễn Hải, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon ... Nguyễn Thế Vũ và một số người thân trong gia đình như Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Thiên Hưng cũng đã được đồng bọn cung cấp tên 40 công ty và 7.000 địa chỉ người nhận thư trong nước, 1.000 USD để mua thiết bị máy in, USB, tem, bì thư v.v... để in 7.000 tờ truyền đơn.

Ngày 09/11/2007, Nguyễn Kim chỉ đạo Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Kỳ đến Thái Lan gặp Nguyễn Hải và hôm sau cùng với Nguyễn Hải qua Campuchia gặp Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Thị Thanh Vân để bàn bạc việc xâm nhập về Việt Nam.

Ngày 15/11/2007 Nguyễn Quốc Quân lấy hộ chiếu giả mang tên Ly Seng (Campuchia) vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh. Sau khi nắm đầy đủ tình hình việc xâm nhập bất hợp pháp tìm đường cho đồng bọn xâm nhập sau này, Nguyễn Quốc Quân đã gặp và chỉ đạo các tên Nguyễn Hải, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon thực hiện việc tán phát truyền đơn của tổ chức khủng bố Việt Tân. Số truyền đơn gồm có 6.750 tờ do Nguyễn Việt Trung in từ Bình Thuận đem đến nhà Nguyễn Thế Vũ tại Tp. Hồ Chí Minh để giao cho Nguyễn Thị Thanh Vân và Trương Leon.

Ngày 17/11/2007, khi đồng bọn đang chuẩn bị tán phát 6.750 tờ truyền đơn thì bị phát hiện. Nguyễn Quốc Quân tìm đường trốn khỏi Việt Nam nhưng cũng đã bị bắt tại cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh.

Tại bản cáo trạng số 06/VKSTC-V2 ngày 14/04/2008; Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố các bị cáo Nguyễn Quốc Quân; Nguyễn Hải, Nguyễn Thế Vũ về tội "khủng bố" theo khoản 3 Điều 84 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, các bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác,

XÉT THẤY

Tại phiên toà hôm nay cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Hải khai nhận từ năm 1981, bị cáo đã tham gia cái gọi là đảng Việt Tân nhưng thực chất đó là tổ chức khủng bố do Hoàng Cơ Minh cầm đầu lập "mật cứ" ở Udon vùng biên giới Thái Lan - Kampuchia. Chỉ trong một thời gian ngắn tham gia, bị cáo được bọn cầm đầu tin tưởng phong đến chức "Tâm đoàn trưởng", thuộc hạ có khoảng 90 tên được trang bị vũ khí súng đạn chờ thời cơ xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam hoạt động khủng bố. Trong thời gian ở "mật cứ", bị cáo Nguyễn Hải còn có nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ mật cứ và tìm mua vũ khí, súng đạn của bọn phi vùng biên giới để trang bị cho đồng bọn. Năm 1985, bị cáo đã 2 lần dẫn đồng bọn khảo sát tìm đường về Việt Nam và đến năm 1987 thì tham gia "chiến dịch Đông Tiến 2" có khoảng 150 tên do Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy xâm nhập vào Việt Nam. Sau đó, bị cáo được các tên đầu sỏ của đảng Việt Tân khuyến khích trở lại Kampuchia nhiều lần để tìm kiếm, móc nối đồng bọn và thu thập tin tức về Hoàng Cơ Minh. Riêng năm 2007, bị cáo đã xâm nhập về Việt Nam 4 lần để thực hiện kế hoạch "Sang Sông" với những thủ đoạn rất nham hiểm, xảo quyết của tổ chức khủng bố Việt Tân và đã bị bắt khi đang tìm cách phát tán những tài liệu có nội dung phản động, kêu gọi việc xóa bỏ thể chế chính trị, vu cáo vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN... từ khi bị bắt đến nay, bị cáo rất ăn năn hối hận vì đã có những hoạt động chống lại Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Quốc Quân thừa nhận từ năm 1986 đã tham gia cái gọi là Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam mà tổ chức khủng

bố Việt Tân là hạt nhân nòng cốt điều khiển và đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong thời gian đảng Việt Tân do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, thực hiện các hoạt động khủng bố qua các lần chúng tổ chức vũ trang xâm nhập vào Việt Nam bắn giết cướp bóc tài sản người dân trên đường chúng đi qua với cái gọi là “Đông Tiến 1, Đông Tiến 2 v.v... giai đoạn này, Nguyễn Quốc Quân có nhiệm vụ chủ yếu là hoạt động gây tài chính cho Việt Tân, tuyên truyền móc nối, tuyển mộ thêm đồng bọn. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Quốc Quân thừa nhận việc tham gia điều hành, cung ứng tài chính nói trên của bị cáo cũng ít nhiều có liên quan đến việc mua sắm vũ khí trang bị cho cái đám tay chân, thuộc hạ của Hoàng Cơ Minh có điều kiện vũ trang xâm nhập về Việt Nam hoạt động khủng bố. Đến năm 2007, bị cáo trực tiếp cùng với Nguyễn Ngọc Đức thực hiện kế hoạch “Sang Sông” bằng cách viết tài liệu phản động, gửi cho Nguyễn Ngọc Đức móc nối đồng bọn trong và ngoài nước in và phát tán tài liệu phản động này đồng thời ngày 15/11/2006, sau khi gặp gỡ trao đổi một số đồng bọn tại Thái Lan như Nguyễn Hải, Nguyễn Thị Thanh Vân thì bản thân bị cáo cũng lén lút nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới hộ chiếu giả mang tên Ly Seng quốc tịch Kampuchia để tìm đường xâm nhập cho đồng bọn sau này. Bị cáo Nguyễn Quốc Quân đã thừa nhận toàn bộ những hành vi sai trái nói trên trong đó bao gồm cả việc xâm nhập Việt Nam bất hợp pháp, viết tài liệu nhưng có đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến động cơ tham gia Việt Tân của bị cáo xuất phát từ nhận thức cá nhân chứ không phải đồng ý với hoạt động vũ trang, gây bạo loạn, giết người của tổ chức khủng bố này.

Uu / Bị cáo Nguyễn Thế Vũ khai nhận do trình độ nhận thức chính trị non kém nên đã bị người anh bà con là Nguyễn Đức Thuận (đang ở nước ngoài) lôi kéo vào hoạt động in ấn tán phát truyền đơn phản động của tổ chức khủng bố Việt Tân. Bị cáo đã nhận của Thuận 1.000 USD để mua sắm thiết bị kết nối, máy in, giấy, phong bì để cùng với anh em trong gia đình như Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thiên Hưng in và photo 7.000 tờ truyền đơn chuẩn bị cho việc phát tán đến 7.000 địa chỉ mà tổ chức đã thu thập được. Cùng tham gia với bị cáo còn có Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon (đã bị trục xuất) Nguyễn Hải (bị cáo trong vụ án này). Bị cáo đã nhận rõ tội lỗi của mình, đã ăn năn hối cải xin được xem xét khoan hồng để sớm về với gia đình.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon trước khi bị trục xuất, cũng đã có nhiều bản tự khai nhận tội lỗi của mình và xin được khoan hồng, các đối tượng này đã khai tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân và

được những tên cầm đầu chủ mưu chỉ đạo tìm đường về Việt Nam hoạt động chống phá, truyền truyền kích động, đe dọa uy hiếp tinh thần người dân bằng những thủ đoạn rất thâm độc xảo quyết trong đó có các hoạt động như tán phát tài liệu, phổ biến tần số phát sóng của đài "chân trời mới"...

Tại phiên tòa hôm nay, một số người thân trong gia đình của bị cáo Nguyễn Thế Vũ như Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Thiên Hưng thừa nhận có tham gia giúp sức cho Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thế Vũ in ấn, tàng trữ, vận chuyển, phát tán rất nhiều tờ truyền đơn có nội dung phản cách mạng - họ cũng biết những tờ truyền đơn ấy là của tổ chức khủng bố Việt Tân nhưng vì nhận thức non kém và có phần mù quáng trước ảo tưởng do người anh em bà con bên Mỹ là Nguyễn Đức Thuận lôi kéo, xúi giục nên đã nhầm mắt làm liều. Hiện nay những đối tượng nói trên đã được đình chỉ điều tra, có nguyện vọng được pháp luật khoan hồng để làm người công dân chân chính. Hội đồng xét xử nhận thấy đường lối xử lý của cơ quan điều tra - Bộ công an đối với những người nói trên là thỏa đáng, nghị nên chấp nhận.

Xét lời khai nhận của các bị cáo Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hải và Nguyễn Thế Vũ phù hợp với nhau và vụ án còn được chứng minh qua các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và đã được thẩm tra tại phiên tòa hôm nay như các biên bản hoạt động điều tra, biên bản ghi lời khai người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, các biên bản hoạt động tố tụng, các tài liệu thu thập được quá trình hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân, biên bản kết luận giám định, thực nghiệm điều tra, biên bản thu giữ vật chứng v.v...

Như vậy, xét có cơ sở để xác định chính các bị cáo Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hải, Nguyễn Thế Vũ tùy theo sự sắp xếp, phân công của bọn đầu sỏ đã thực hiện hành loạt các hành vi chống phá Việt Nam, phục vụ cho ý đồ nguy hiểm của tổ chức khủng bố Việt Tân. Từ khi được Hoàng Cơ Minh thành lập đến nay, cái tổ chức khủng bố này không hề thay đổi mục tiêu là bằng mọi hình thức, mọi biện pháp - mà vũ trang bạo loạn là hoạt động chủ yếu - nhằm khủng bố uy hiếp nhân dân tiến đến xóa bỏ chính quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu phản động nói trên tuy không thay đổi nhưng tùy theo tình hình, bọn đầu sỏ chủ mưu có những thủ đoạn mới, phương pháp phá hoại mới nhằm đạt được mục tiêu khủng bố của mình, trong đó kế hoạch "Sang Sông" do các bị cáo

tại phiên tòa hôm nay khai nhận thực hiện chính là một phần của thủ đoạn thâm độc đó.

Một số ý kiến bào chữa cho rằng kế hoạch “Sang Sông” chủ yếu bằng những tài liệu do Nguyễn Quốc Quân viết và các hoạt động tán phát tài liệu của Nguyễn Hải, Nguyễn Thế Vũ thì không đủ sức uy hiếp tinh thần một bộ phận người dân cũng như công chức Việt Nam, các luật sư bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hải cho rằng qui kết các bị cáo về tội “khủng bố” như đại diện viện kiểm sát luận tội là có phần khiên cưỡng, Hội đồng xét xử nhận thấy những ý kiến bào chữa nói trên không thể chấp nhận được; bởi lẽ, để đánh giá tính chất nguy hiểm của kế hoạch “Sang Sông” cũng như đánh giá đúng mức hành vi nguy hiểm của các bị cáo đã thực hiện thì phải xem xét vụ án một cách toàn diện, không thể cắt khúc kế hoạch “Sang Sông” thoát ra khỏi mục tiêu xuyên suốt của cái tổ chức khủng bố Việt Tân được.

Với những hành vi sai trái nói trên, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ yếu tố để kết luận các bị cáo Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hải và Nguyễn Thế Vũ đã phạm tội “khủng bố” theo khoản 3 Điều 84 của Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố là có căn cứ đúng pháp luật. Đồng thời với loại tội phạm xâm hại đến an ninh quốc gia này cần phải trừng trị các bị cáo với mức án nghiêm khắc thì mới có tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải có thời gian tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân tích cực và nguy hiểm hơn cả do vậy, mức án đối với Nguyễn Hải phải cao hơn so với các bị cáo khác. Đối với bị cáo Nguyễn Thế Vũ hành vi phạm tội có mức độ hạn chế do vậy hình phạt tù bằng với thời gian bị tạm giam vừa qua cũng đủ giáo dục bị cáo thành công dân tốt cho xã hội.

Mặc dù còn một số ý kiến của luật sư chưa thật đồng tình về tội danh “khủng bố” nhưng các luật sư bào chữa cho các bị cáo đều xác nhận hành vi sai trái của các bị cáo Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hải, Nguyễn Thế Vũ là vi phạm pháp luật, việc truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa các bị cáo ra xét xử trước phiên tòa hôm nay là cần thiết và đúng pháp luật, không oan sai. Các Luật sư đã nêu lên nhiều tình tiết giảm nhẹ để đề nghị khoan hồng cho các bị cáo như nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, ý

thức chính trị xã hội non kém và có phần lạc hậu so với sự phát triển đổi mới vượt bậc về mọi mặt của Đất nước ta trong thời gian qua.

Như phân nhận định trên đã nêu, loại tội phạm “khủng bố” là mối nguy hại cho nền an ninh quốc gia, xâm hại đến sự sống yên bình của nhân dân do vậy cần phải kiên quyết trừng trị những mầm mống, hoạt động nguy hiểm này. Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng cần nhắc đến lời bào chữa của các luật sư khi đề cập đến nhân thân các bị cáo tốt, mới phạm tội lần đầu, thái độ khai báo đúng mức và đã tỏ ra ăn năn hối cải, đặc biệt trong quá trình khai báo tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã tự nguyện khai báo nhận dạng, lai lịch, hành vi của một số tên đồng bọn của tổ chức khủng bố Việt Tân, góp phần nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ vụ án. Với những tình tiết nói trên, căn cứ các điểm p, điểm o khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự, xét có thể giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho các bị cáo mà lẽ ra họ phải chịu.

Về hình phạt bổ sung, Hội đồng xét xử xét bị cáo Nguyễn Quốc Quân là người có quốc tịch nước ngoài, do vậy sau khi bị cáo chấp hành xong hình phạt tù thì cần áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất bị cáo ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo Điều 32 của Bộ luật hình sự.

Đối với các bị cáo Nguyễn Hải, Nguyễn Thế Vũ thì áp dụng hình phạt bổ sung là quản chế tại địa phương nơi thường trú, đồng thời tước một số quyền công dân của các bị cáo trong một thời hạn nhất định sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Thị Thanh Vân (Việt kiều Pháp), Trương Leon (Việt kiều Mỹ), Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Thiên Hưng ... đã bị khởi tố về tội khủng bố. Tuy nhiên qua quá trình điều tra, xét thái độ khai báo thành khẩn và một số tình tiết khác nên Cơ quan điều tra-Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra hoặc trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Đối với vật chứng gồm có 300 USD, máy in, USB, máy tính, điện thoại di động ... là những công cụ phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc liên lạc hoạt động phạm tội, in ấn phát tán tài liệu thì tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với các tài liệu phản động, các dụng cụ khác như dao, sạpin, simcard không còn giá trị sử dụng thì tịch thu tiêu hủy.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hải, Nguyễn Thế Vũ** phạm tội “khủng bố”.

- Áp dụng khoản 3 Điều 84, điểm p, điểm o khoản 1 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo **Nguyễn Quốc Quân** 6 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/11/2007.

- Áp dụng Điều 32 của Bộ luật hình sự, trục xuất **Nguyễn Quốc Quân** phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn 1 (một) ngày kể từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

- Áp dụng khoản 3 Điều 84, điểm p, điểm o khoản 1 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo **Nguyễn Hải** 9 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/11/2007.

- Áp dụng khoản 3 Điều 84, điểm p, điểm o khoản 1 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo **Nguyễn Thế Vũ** 5 (năm) tháng 26 (hai mươi sáu) ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/11/2007.

- Áp dụng Điều 38, Điều 39, Điều 92 của Bộ luật hình sự, phạt quản chế bị cáo **Nguyễn Hải** tại thị trấn Ninh Hòa, Huyện Ninh Hòa Tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn 3 (ba) năm và phạt quản chế bị cáo **Nguyễn Thế Vũ** tại phường Thanh Hải, Tp. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận trong thời hạn 1 (một) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Tước quyền ứng cử, quyền bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; quyền làm việc trong các cơ quan Nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân của bị cáo **Nguyễn Hải** trong thời hạn 3 (ba) năm và của bị cáo **Nguyễn Thế Vũ** trong thời hạn 1 (một) năm kể từ khi bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự, tịch thu sung quỹ nhà nước 5 điện thoại di động, 1 máy ảnh (có thẻ nhớ), 2 dàn máy vi tính để bàn, 1 USB, 300 USD (ba trăm đôla Mỹ) (tiền nộp theo giấy báo số 007 của Vietcombank Tp. Hồ Chí Minh 31/12/2007)

Áp dụng Điều 76 của Bộ Luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 3 thùng giấy tài liệu, dao, thẻ sim, sạc pin, simcard. (theo biên bản giao nhận tang tài vật số 503/2008 ngày 21/04/2008 của Thị hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh - kèm theo biên bản).

Mỗi bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm 50.000 (năm mươi ngàn) đồng.

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

(đã giải thích các hình phạt bổ sung)

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- VKSND TP.HCM; (2)
- Phòng THA DS; (1)
- Trại giam; (2)
- Trại giam giao bị cáo; (2)
- Bị cáo; (1)
- THA HS; (3)
- Phòng PC 27 - CA Tp. Hồ Chí Minh; (1)
- Quản lý XNC - Bộ Công an; (1)
- Cục ANĐT A 24 - Bộ Công an; (1)
- Người QLNVLQ; (4)
- UBND nơi các bị cáo cư trú; (3)
- Lưu, hình sự, hồ sơ (B 27) (4)

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**



Vũ Phi Long

Phi

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: /TATP-SL
Nơi nhận:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**